

Đức Thánh Cha nhắc nhở: Chân phước Pier Giorgio Frassati sẽ sớm được phong thánh

Thanh Quảng sdb – Aletea



Chân phước Frassati, được biết đến với cái tên 'Càng trai của Tám Mối Phúc Thật', đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước vào năm 1990, Chân phước người Ý Pier Giorgio Frassati.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết Chân phước Pier Giorgio Frassati "sẽ sớm được phong thánh". Ngài được biết đến với cái tên "Chàng trai của Tám Mối Phúc Thật", ngài đã được Thánh Gioan Phaolô II phong chân phước vào năm 1990 sau khi đơn xin phong thánh của ngài được khởi xướng vào năm 1932. Đức Giáo Hoàng người Ba Lan đã nói rằng vị chân phước trẻ tuổi, qua đời ở tuổi 24 vào năm 1925, đã phục vụ nêu gương sáng có "một ảnh hưởng to lớn" cho ngài trong thời niên thiếu ở Ba Lan và khi còn là sinh viên, ngài "đã có ấn tượng rất nhiều do chứng tá Kitô giáo của ngài".



ĐTC chia sẻ về Chân phước Frassati



Frassati cùng bạn bè làm việc bác ái

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại tấm gương của vị chân phước người Ý trong một đại hội ngày 24 tháng 6 vừa qua tại Vatican với các tình nguyện viên của Hội Bác ái thánh Phêrô (Circolo San Pietro), một tổ chức được thành lập năm 1869 để hỗ trợ các tổ chức từ thiện của giáo hoàng tại Rome. ĐTC đã nói với nhóm này về việc các thế hệ đi trước truyền lại đức tin của họ thông qua hành động từ thiện cụ thể thật tuyệt vời... "Hãy nghĩ đến sự phong phú đức tin của tiền nhân đã sống, lòng bác ái cụ thể, tình yêu các ngài dành cho người nghèo được truyền lại qua tấm gương của các ngài. Và hãy nghĩ đến sức mạnh, sự sáng tạo, động lực mà một người trẻ đã mang lại", ĐTC nói. "Cha nhớ đến Chân phước Pier Giorgio Frassati - người sắp được tôn phong lên hàng hiển thánh - đã đến gõ cửa nhà của nhiều người nghèo ở Turin để giúp đỡ".

Đức Giáo hoàng phát biểu: Mặc dù xuất thân từ "một gia đình trung lưu khá giả, ngài đã lớn lên trong sự che chở và bảo vệ của tiền tài vật chất nhưng ngài đã không "an phận mà sống cuộc sống dấn thân trước lời mời gọi của Chúa Thánh Thần, vì tình yêu Chúa Giêsu và phục vụ anh chị em của ngài". Nhưng Đức Giáo hoàng không đưa ra ngày hoặc bất kỳ thông tin gì khác về lễ phong thánh, lời của ĐTC củng cố sự phát biểu gần đây của Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh. Đức Hồng y cho hay tại hội nghị toàn quốc lần thứ 18 của Phong trào Công giáo Bác Ái Ý tại Sacrofano, cách Rome 16 dặm về phía bắc, ngày 26 tháng 4.

Đức Hồng y nói: Chân phước Frassati đã hoạt động tích cực trong Phong trào Công giáo Hành động và Hội Bác ái Bình dân, theo giáo huấn xã hội của Giáo hội. "Bác ái thôi thì chưa đủ; chúng ta cần cải cách xã hội". "Tôi muốn nói với các bạn rằng lễ phong thánh cho Chân phước Pier Giorgio Frassati đang được tiến hành cho tương lai và có thể diễn ra vào năm thánh tới".



Đức Thánh Cha cầu nguyện trước thi hài của Chân phước Frassati